

**Tôi tên: Nguyễn Thị Bích Nga**

Sinh ngày: 3/10/1965 là sinh viên Cao đẳng Sư phạm TP.HCM, bị bệnh tim bẩm sinh. Sau khi tốt nghiệp ra trường, tôi được nhà trường giới thiệu đi chữa bệnh tại bệnh viện CR TP.HCM (tôi nằm viện hai tháng từ 31/8/1988 đến 1/11/1988 thì ra viện) tại Bệnh Viện tôi gặp được Giáo sư KD giải phẫu tim cho tôi (tim bẩm sinh).BS HN điều trị.

Sau khi mổ một tuần chẳng may tôi bị liệt dây âm thanh bên trái do dây thần kinh bị ảnh hưởng trong lúc mổ, tiếng nói của tôi gần như mất tiếng hoàn toàn giọng nói rất khàn nói khó nghe, tôi tưởng chừng như mình sẽ không bao giờ có thể đi dạy học được nữa. Tôi đã chạy chữa nhiều nơi nhưng cũng không đỡ, tại Trung tâm Tai mũi họng TP.HCM Giáo sư Bác sĩ (tôi không biết tên) khám bệnh cho tôi cũng lắc đầu và cho tôi biết bệnh của tôi Tây Y không thể chữa được nữa, kể cả phương pháp mổ cũng không thể giải quyết được việc gì, khuyên tôi không nên chạy chữa bằng thuốc nữa vì tốn kém mà bệnh thì không khỏi, tôi đã mất hy vọng hoàn toàn về khả năng có thể ỏi lại được bình thường của mình. Nhưng thật là may mắn cho tôi, tôi đã được một người quen giới thiệu tôi với "Thầy Cúc" người quen của tôi đã được thầy Cúc tận tình chữa hết bệnh kinh phong và hiện nay đã khỏi hẳn.

Sau 8 lần tôi được Thầy điều trị đến nay, tiếng nói của tôi đã tốt hơn, giọng nói đã trong và rõ ràng hơn tiếng nói lớn hơn trước nhiều, tôi tin rằng tôi sẽ tiếp tục đi dạy học lại được.

Trong những lần đến để thầy cúc điều trị, tôi đều thấy các em nhỏ và các bạn cùng tuổi tôi gọi "Thầy Cúc" bằng hai tiếng "Má Cúc" nghe thật thân thương và gần gũi và tôi nghĩ rằng "Má Cúc" chính là niềm hy vọng tràn trề của chúng tôi, những con người chẳng may bị bệnh tật hành hạ khổ sở, "Má" đã chẳng ngại ngần mà đã dang tay đón nhận và tận tình cứu chữa để trả về cho đời những con người khỏe mạnh và tràn đầy hy vọng vào một tương lai tốt đẹp của mình.

Cuối cùng, tôi vô cùng biết ơn má Cúc, chính "Má" đã đem lại hạnh phúc cho tôi đó là tiếng nói của tôi (còn gì đau khổ hơn khi không nói được). Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn "Má Cúc" đã đem lại niềm vui cho tôi.

*Ký tên: Nguyễn Thị Bích Nga*

*Địa chỉ cư trú: 253 An Dương Vương, P.11, Q.5, TP.HCM*

---